

## ข้อความสำหรับการรับประกันอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของผู้บริโภค SAMSUNG

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างโดยละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์จาก SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. (“SAMSUNG”)

การใช้ผลิตภัณฑ์ของท่านจะก่อให้เกิดข้อตกลงซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขตามข้อความสำหรับการรับประกันอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของผู้บริโภคที่มีแบรนด์ SAMSUNG นี้

หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์

### ก. นโยบายการรับประกัน

SAMSUNG ขอรับประกันแก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์เดิมที่มีการปิดผนึก (“ท่าน”)

ว่าในช่วงระยะเวลาการรับประกันที่กำหนดไว้ด้านล่างภายใต้การใช้งานปกติ

ผลิตภัณฑ์นี้จะปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและคุณภาพและเป็นไปตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้เผยแพร่ของ SAMSUNG ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้

#### ในกรณีที่ SAMSUNG

พิจารณาตามดุลพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องในด้านวัสดุและไม่เป็นไปตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้ในสาระสำคัญภายใต้การใช้งานปกติ ตรวจจับที่ท่านเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์

ภายใต้เงื่อนไขและข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ SAMSUNG จะเลือกดำเนินการตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ (1) เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและการทำงานที่ดีกว่าหรือเทียบเท่า หรือ (2)

คืนเงินตามราคาที่ท่านซื้อมาซึ่งหักส่วนลดใดๆ

หลักฐานการซื้อที่แสดงข้อมูลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันและสถานที่ซื้อ โดยอาจจำเป็นต้องมีชื่อผู้แทนจำหน่าย

ข้อตกลงฉบับนี้จะกำหนดความรับผิดชอบทั้งหมดของ SAMSUNG

และการเยียวยาเฉพาะตัวที่มีให้กับท่านสำหรับการเรียกร้องสิทธิในการรับประกัน SAMSUNG

ปฏิเสธการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัยอื่นๆ

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์

ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และการไม่ละเมิดใดๆ ไม่มีกรณีใดๆ ที่ SAMSUNG ผู้จัดหาสินค้าของ

SAMSUNG หรือบริษัทในเครือใดๆ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายที่เป็นผลตามมา

ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง หรือความเสียหายพิเศษอื่นใด ความเสียหายทางการเงินอื่นใด

หรือข้อมูลหรือไฟล์ที่สูญหายใดๆ แม้ว่า SAMSUNG

จะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

และโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่จำเป็นของการเยียวยาที่จำกัดใดๆ ไม่มีกรณีใดๆ ที่

SAMSUNG จะรับผิดชอบเกินกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้จ่ายไปสำหรับผลิตภัณฑ์ของท่าน

ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะใช้บังคับภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายซึ่งใช้บังคับอนุญาตให้กระทำ

หากไม่สามารถปฏิเสธการรับประกันโดยนัยภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับได้

การรับประกันโดยนัยดังกล่าวก็จะถูกจำกัดไว้ตามระยะเวลาการรับประกันโดยชัดแจ้ง

เท่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้

### ข. ระยะเวลาการรับประกัน

ผลิตภัณฑ์		ระยะเวลา
การ์ด	EVO, EVO Plus, EVO Select, PRO, PRO Plus, PRO Select, Plus, UFS, PRO Ultimate	จำกัด 10 ปี
	Basic(Standard)	จำกัด 5 ปี
UFD (USB แฟลชไดรฟ์)		จำกัด 5 ปี

การรับประกันนี้จะใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ในประเภทที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น

ระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนจะมีระยะเวลาเท่าที่เหลืออยู่ของระยะเวลาการรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อดั้งเดิมของท่าน

## ค. ข้อจำกัดในการรับประกัน

การรับประกันที่ระบุไว้ในที่นี้ **จะไม่ขยาย** ไปถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ใดๆ

สำหรับหรือร่วมกับเครื่องบันทึกอย่างต่อเนื่องหรืออุปกรณ์ที่มุ่งเน้นไปที่การเขียนอื่นใด

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกล้องวงจรปิด ระบบตรวจการณ์ กล้องติดรถยนต์ กล้องบันทึกวิดีโอ

อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล/กล้องเครือข่าย อุปกรณ์แปลงสัญญาณสำหรับการบันทึกอย่างต่อเนื่อง

อุปกรณ์เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์

อุปกรณ์ที่กำหนดไว้สำหรับการทดสอบเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ หรือโดรฟ์หลักสำหรับอุปกรณ์บางอย่าง

และการใช้งานอื่นใดที่เกินจำเป็น

SAMSUNG จะไม่รับผิดชอบในความขัดข้องหรือความชำรุดบกพร่องใดๆ

ซึ่งเกิดจากการมีอยู่หรือการนำไปใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ หรือคอมโพเนนต์ของบุคคลภายนอก

ไม่ว่าจะได้รับการอนุญาตหรือไม่ก็ตาม

การรับประกันนี้จะเป็นโมฆะหากไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามวิธีใช้อย่างเคร่งครัดหรือผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายโดย

เป็นผลมาจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การใช้ในทางที่ผิด การซ่อมแซมที่ไม่ได้รับอนุญาต การดัดแปลงแก้ไข

หรืออุบัติเหตุ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ กรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมจะโอนไปยัง SAMSUNG และ

SAMSUNG จะไม่คืนผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมให้กับท่าน

การกู้คืนข้อมูลจะไม่รวมอยู่ในการรับประกันนี้และไม่เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ SAMSUNG

จะไม่รับผิดชอบจากการสูญหายหรือความเสียหายของข้อมูลไม่ว่ากรณีใดๆ

ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ในระบบการช่วยชีวิตหรือโปรแกรมประยุกต์อื่นใดซึ่งความขัดข้องอาจทำให้เกิด

การบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต SAMSUNG ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ และทั้งหมดซึ่งสัมพันธ์กับ

เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับ การใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

การรับประกันของ SAMSUNG ไม่ได้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับโดยมีการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม

ถูกปรับเปลี่ยน หรือได้รับความเสียหายทางกายภาพ เป็นต้น ตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติมในรายการด้านล่าง ทั้งนี้

ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการตรวจสอบในเวลาที่ได้รับ

คุณสามารถอ้างอิงถึงรายการที่ไม่ครบถ้วนของตัวอย่างข้อจำกัดในการรับประกันทางด้านล่าง

- การบรรจุหรือขนส่งอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงการใช้ที่บรรจุในการขนส่งอื่น ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม

- การปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือความเสียหายทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ใดๆ

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรอยครูดลึก

อาจยังไม่มีบริการการรับประกัน

เว้นแต่จะได้คืนผลิตภัณฑ์มายังศูนย์รับคืนที่ได้รับอนุญาตในภูมิภาคที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ท่านตกลงและยอมรับว่าในแต่ละภูมิภาคอาจใช้การรับประกันเฉพาะของภูมิภาคซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ

เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ที่ใช้อยู่บังคับกับท่านโดยเฉพาะเจาะจง